

คริสตจักรโปรเตสแตนต์เยอรมันในประเทศไทย

โดยการสนับสนุนของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยเยอรมนี (EKD) จึงทำให้คริสตจักรโปรเตสแตนต์ที่มีสมาชิกพูดภาษาเยอรมันเกิดขึ้นในประเทศไทยได้รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย และยังมีคริสตจักรโปรเตสแตนต์ภาษาเยอรมันในประเทศอื่นอีกกว่า 100 ประเทศทั่วโลกที่มีได้มีเงินเข้ามาจากภาษีโบสถ์เหมือนอย่างในประเทศเยอรมนี คริสตจักรภาษาเยอรมันในไทยและในต่างแดนดังกล่าวมี รายได้ส่วนใหญ่จากความสมัครใจของผู้มีจิตศรัทธา และจากสมาชิกโบสถ์ที่ถวายเป็นประจำส่วนหนึ่ง คริสตจักรเยอรมันเชิญชวนผู้ที่พูดภาษาเยอรมันทุกท่านมาร่วมนมัสการ ซึ่งมีทั้งพิธีรดน้ำบัพติศมา พิธีรับศีล พิธีแต่งงาน พิธีสวดศพทั้งเผาหรือฝัง งานรับใช้คริสตจักรเราโดยการร่วมมือกับคริสตจักรคาทอลิกภาษาเยอรมันในประเทศไทยยังจัดให้มีนมัสการสำหรับเด็ก มีสอนพระวจนะของพระเจ้าในโรงเรียนสวิส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และ 8 และจัดให้มีนัดพบกันเพื่อการสนทนาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ นอกจากนี้คริสตจักรทำหน้าที่เกื้อหนุนใจผู้ที่กำลังมีเรื่องโศกเศร้า เช่นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำหรือในกรณีเหตุอุกฉุกฉินต่าง ๆ (โดยการประสานงานกับสมาคมช่วยเหลือเยอรมันและกับสถานทูตเยอรมัน สวิส ออสเตรเลีย) คริสตจักรเยอรมันยังสนับสนุน โครงการบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ ในประเทศไทยอีกด้วย ด้วยงานรับใช้หลักของคริสตจักรอยู่ในกรุงเทพฯ ๙ ปกติเจ้านมัสการอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนเวลา 11.00 น. หลังนมัสการ เรามีการพูดคุยสนทนากันระหว่างที่ดื่มกาแฟ และที่กรุงเทพฯ ๙ เราสอนพระคัมภีร์ให้เด็กวัยรุ่นเพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีรับศีลโดยการสอนพระวจนะของพระเจ้าจะจัดให้มีในวันเสาร์เดือนละครั้งช่วงตั้งแต่กันยายนจนถึงพฤษภาคมในปีถัดไป

งานรับใช้สำคัญของคริสตจักรเยอรมันอีกแห่งหนึ่งคือ พัทธยา ศูนย์รวมการพบปะกันอยู่ที่ถนนนาเกลือ (เป็นถนนเล็กแยกไปข้าง ๆ ระหว่างซอย 11 และซอย 13) ที่นั่นเราจะนมัสการกันในอาทิตย์ที่สอง และอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเวลา 11.00 น. ส่วนในระหว่างสัปดาห์เรายังจัดให้มีการพบปะพูดคุยสนทนากันด้วย

นอกจากนั้น เรายังมีการนมัสการที่เวียงจันทน์ประเทศลาว และที่พนมเปญในประเทศกัมพูชาอีกด้วย

กรกฎาคม 2018



Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache In Thailand – German Protestant Church

125/1 Soi Sitthi Prasat via Soi Si Bamphen
Bangkok 10120

125/1 ซอยสิทธิประสาทศร์ ในซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

E-Mail: ev.kirche.th@gmail.com

Internet: www.evangelisch-in-thailand.church

Carsten Körber, Pastor

Mobile: +66 (0) 6 4306 4746